

## คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด

การปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์กระทรวง (๔E)	๑. Prevention & Promotion Excellence		
แผนงานกระทรวง	๓. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ		
โครงการกระทรวง	๑๐. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ		
ตัวชี้วัดกระทรวง	๒๗. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด		
เป้าประสงค์ สสจ.บุรีรัมย์	๓. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อัตราป่วย อัตราการตาย จากโรคที่สำคัญที่เป็นปัญหาและป้องกันได้ ในทุกกลุ่มวัยลดลงอย่างต่อเนื่อง		
กลยุทธ์ สสจ.บุรีรัมย์	๕. สร้างระบบการจัดการโรคที่สำคัญที่เป็นปัญหาและป้องกันได้ของหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยวาระสุขภาพเชิงพื้นที่ ผสานการมีส่วนร่วมเข้มแข็งของประชาชนเป้าหมาย		
นโยบาย นพ.สสจ.บุรีรัมย์	-		
ชื่อตัวชี้วัด	๒๗. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด		
เกณฑ์เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐	ร้อยละ ๑๐๐	หน่วยวัด	ร้อยละ
น้ำหนัก	ร้อยละ ๑.๐๐๐๐	ประเภท KPI	<input checked="" type="checkbox"/> Evaluation <input type="checkbox"/> Monitoring
หน่วยรับประเมิน	<input checked="" type="checkbox"/> คปสอ.	<input type="checkbox"/> รพช.	<input type="checkbox"/> สสอ.

## คำอธิบาย

สถานพยาบาล หมายความว่า สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

สถานพยาบาลประเภทคลินิก หมายถึง สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล หมายถึงสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

คลินิกที่ให้บริการด้านเสริมความงาม หมายถึง คลินิกที่ให้บริการด้านเสริมความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง ยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความงามหรือมีการให้บริการด้วยเครื่องไอออนโต เครื่องโฟโน เครื่องกรอผิว เครื่องเลเซอร์ หรือมีการโฆษณาเกี่ยวกับการให้บริการในลักษณะการให้บริการด้านเวชกรรมทั่วไป ซึ่งอาจมีโอกากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม กิจการสปาและกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การเฝ้าระวัง คือ การตรวจลักษณะสถานพยาบาลตาม มาตรา๔๕

การตรวจมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด คือ การตรวจสถานพยาบาล(หลังจากได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ)ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ๑.สถานที่ ๒.เครื่องมือและอุปกรณ์ ๓.บุคลากร ตามที่กฎกระทรวงได้บัญญัติไว้เพิ่มเติมการกำหนดจำนวนเป้าหมายคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามให้กำหนดโดยอ้างอิงจากข้อมูลเดิมของหน่วยงานที่มีอยู่จากการสำรวจในปีที่ผ่านมา

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒.

กิจกรรมดำเนินงาน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	๑	๒	๓	๔	๕
๒๗.ร้อยละสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐

## สูตรคำนวณ

จำนวนสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง	=	ตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด[แห่ง]	X ๑๐๐
		จำนวนหน่วยสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่ทั้งหมด [แห่ง]	

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด

การปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙
ร้อยละสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล

- จากแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

นางกนกพร ชนะคำ

โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๔๔-๖๑๗๔๖๔

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๓๘๙๗๙๘๑

ผู้จัดเก็บข้อมูล

นางปิยพร ผลประดับเพชร

โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๔๔-๖๑๗๔๖๔

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๘-๕๘๐๔๑๕๘